

NGƯỜI PHỐ TỈNH VĨNH VIỄN HÔM NAY # 3 :
-----*****-----

Giáo xứ Đền Ki-tô Ngôi Lời Nhập Thể, Tổng Giáo phận Galveston-Houston, Texas USA, vừa có 3 Thầy chủng sinh Phó tế Vĩnh Viễn ngày 22 và 23 - 2 - 2019 trong tổng số 43 Thầy chủng sinh Giáo phận

Bên trong Thánh Bữa Giáo sĩ nói: “Hỡi Thánh Công Giáo ngày càng rộng rãi các Thầy Phó tế Vĩnh viễn, những người công nhân phải là những CHUYỀN GIA GIỚI NGƯỜI LỜI CHÚA và NẮNG ĐEN VÀI NGƯỜI NGHÈO.”

A- CHUYỀN GIA GIỚI NGƯỜI LỜI CHÚA:

1/ Đền Hòn Y Claudi Hummes viết trong một lá thư kính thánh Lôrenxô ngày 10 tháng 8-2009 như sau: “Cũng như các số khác, những hình ảnh công trình của một Thầy Phó tế Vĩnh viễn tùy thuộc chính sự thánh thiện của mình, vào lòng yêu mến Thánh Kinh và lòng ưu tiên hàng ngày đối với Người Nghèo”.

2/ Đền Hòn Y viết như trên trong lá thư gửi cho 36.000 Thầy Phó tế vĩnh viễn của Giáo Hội, trong đó có 16.500 đang phục vụ tại Hoa Kỳ và Gia nã Đệ.

3/ Ngài nói: “Giới người Phúc Âm đòi hỏi các nhà tác viên có chức Thánh, một số công nhân thực sự xuyên suốt hết và thực hành Lời Chúa, đem những phẩm rao truyền cho người khác nữa.”

4/ Ngài nói thêm: “Một Thầy Phó tế công nhân phải đưa vào sự giới người của mình, vào những suy niệm cá nhân và đền Kinh Thánh trong cuộc nguy hiểm, cũng như vào những khóa huấn luyện về Thôn học Kinh Thánh.

B- NGƯỜI NGHÈO LÀ ƯU TIÊN “1” CỦA PHỐ TỈNH :

1- Đền Hòn Y Hummes nói: “Ngay trong thời các Công nhân Kitô giáo sẽ khai, các Thầy Phó tế đã đem đến với đền Đền Thánh đến với Người Nghèo, và ngày hôm nay Người Nghèo vẫn phải là người ưu tiên “1” của các Thầy Phó tế .”

2- Đức Hồng y nói: “Chúng ta phải yêu mến Người Nghèo một cách biệt như Chúa Giêsu Kitô; đừng để các kết hợp với họ, đừng cùng họ tác động trong việc xây dựng một xã hội Công chính, Thân thiện và Hoà bình.”

3- Ngài nói: “Các Phó tế phải coi mình có căn tính biệt với Đức Ái. Người Nghèo là một thành phần trong môi trường hàng ngày của chúng ta, và là một tiêu đề chúng ta thường xuyên lo lắng. Không có thể hiểu được, nếu có một Thứ y Phó tế không có liên hệ một thiết với Đức Ái và biệt hợp quần với Người Nghèo, là những người đang có số dân ngày càng gia tăng.

Cuối cùng, ngoài việc cảm ơn các Thứ y Phó tế và chúc lành cho họ, Đức Hồng y Hummes cũng gửi lời chào mừng đến các Phụ nhân và con cái của các Phó tế có Gia đình. Ngài cũng cảm ơn họ vì đã hết lòng yêu mến cho các người Trẻ em và Cha của họ.

C- SACRUM DIACONATUS ORDINEM

TÔNG THƯ CỦA ĐGH PHAOLÔ VI VÃ CHỨC PHÓ TỬ VĨNH VIỄN

Tông thư Sacrum Diaconatus (Thánh Chức Phó Tế). Tông thư của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đưa ra các quy định chung quát để tái lập chức Phó tế Vĩnh viễn trong Lễ Đền Latinh của Giáo hội. Văn kiện này đưa ra các qui chuẩn phải tuân giữ, trong đó:

- 1/ Tuổi tối thiểu cho Phó tế Vĩnh viễn là 25 tuổi.
- 2/ Buộc luật đức thân cho các Phó tế đã tuyển chọn mà không kết hôn.
- 3/ Có thể tuyển chọn Phó tế cho các người Nam “đồng tu” đã có Gia đình, nghĩa là ít nhất 35 tuổi.
- 4/ Ban quy định cho Phó tế Vĩnh viễn được có hành các Bí tích, trừ ra việc có hành Thánh Lễ, ban phép Thêm sức, Hoà giải, xưng tội cho bệnh nhân và Tuyển chọn cho người khác.
- 5/ Đức có một đức quy định Phụng Vụ.
(Tông thư làm ngày 18-6-1967)

Phó tế: Gioan B. Maria Nguyễn Văn Đình Sĩ Tu Sĩ
